
Góðan daginn

Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps tóka málið til umfjöllunar á fundi sínum í gær og bókaði eftirfarandi 
undir dagskrárlið nr. 10:

„10. Samgönguáætlun 2020-2024.

• Sveitarstjórn lýsir ánægju með framlög til sjóvarna við Grenivík í samgönguáætlun.
• Sveitarstjórn leggur áherslu á að fjármunir verði tryggðir til uppbyggingar 

Akureyrarflugvallar.
• Sveitarstjórn ítrekar fyrri óskir um uppbyggingu vegar um Dalsmynni og Fnjóskadal 

sem er orðinn og verður enn frekar mikilvæg ferðamannaleið, auk þess að vera vegur í 
byggð.“

Ofangreindu er hér með komið á framfæri.

Með bestu kveðjum,
Þröstur Friðfinnsson, sveitarstjóri


